

BÁO CÁO

Về việc xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng

Ngày 05/01/2017, Thường trực Thị ủy nhận được thông tin phản ánh qua đường dây nóng trên email bithunguyenvanloi@binhphuoc.gov.vn của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy có nội dung đề nghị đ/c Bí thư Thị ủy xử lý thông tin.

Thường trực Thị ủy yêu cầu UBND thị xã xét xét, chỉ đạo Đài truyền Thanh thị xã, xử lý sự việc theo quy định. Trên cơ sở Báo cáo số 23 /BC-UBND ngày 7/2/2016 của UBND thị xã. Thường trực Thị ủy báo cáo kết quả giải quyết, cụ thể như sau:

1. Nội dung phản ánh qua đường dây nóng:

Kiến nghị việc thị xã Phước Long đã duy trì tập trung cán bộ, công nhân viên chức tại Trụ sở UBND thị xã vào sáng thứ hai hàng tuần để chào cờ và kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay nơi làm việc của Đài truyền thanh thị xã cách xa Trụ sở UBND thị xã cả đi và về 14 km, nên việc đi lại sẽ tốn kém và mất nhiều thời gian. Đề nghị xem xét, giải quyết phù hợp, có thực chất và hiệu quả hơn.

2. Kết quả giải quyết cụ thể:

Qua Báo cáo số 23/BC-UBND thị xã ngày 7/02/2017 của UBND thị xã báo cáo như sau:

Đài Truyền thanh thị xã đã tổ chức cuộc họp cơ quan để làm việc với bà Nguyễn Hồng Diễm. Tại cuộc họp, bà Diễm đã xác nhận có gửi thư kiến nghị vào hòm thư điện tử của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về nội dung phản ánh trụ sở làm việc của Đài Truyền thanh thị xã cách xa trụ sở UBND thị xã (14 km cả đi lẫn về) nên việc đi lại chào cờ đầu tuần của cán bộ đài sẽ tốn kém, mất nhiều thời gian.

Tại cuộc họp, Trưởng Đài Truyền thanh thị xã – Thủ trưởng đơn vị nơi bà Diễm đang công tác đã phân tích cho bà Diễm thấy nội dung thư kiến nghị của bà là không sai, song đây không phải là vấn đề quan trọng, điểm nóng của địa phương, đơn vị trong khi đó bà Diễm lại gửi thư vào đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương. Chính vì vậy, việc bà Nguyễn Hồng Diễm gửi thư kiến nghị gửi vào hòm thư điện tử của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là sai quy định, vi phạm vào quy chế dân chủ cơ sở (tức gửi đơn thư vượt cấp); đồng thời tại cuộc họp, Thủ trưởng đơn vị yêu cầu bà Diễm nếu có bức xúc trong quá trình thực thi nhiệm vụ phải kiến nghị đúng trình tự để được giải quyết kịp thời.

Sau những ý kiến phân tích và nhắc nhở của thủ trưởng đơn vị, bà Nguyễn Hồng Diễm đã nhận thấy sai phạm của mình và hứa sẽ không tái phạm trong thời gian tới.

Ngày 08/02/2017, Thường trực Thị ủy đã ban hành Công văn số 491-CV/TU về việc sắp xếp, phân công lại một số cơ quan đơn vị hiện vẫn còn đang làm việc tại trụ sở của các cơ quan khu Hành chính (cũ). Theo đó, Đài Truyền thanh thị xã Phước Long sẽ thực hiện chào cờ và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ 2 hàng tuần tại Trụ sở sân Trung tâm VH-TT thị xã (*gần trụ sở của Đài Truyền thanh thị xã*).

Trên đây là Báo cáo việc xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Thị ủy Phước Long, báo cáo Tỉnh ủy được biết./

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh ủy;
- TTTU;
- LĐVP;
- Lưu Văn phòng Thị ủy. *Kor*



Nguyễn Hoàng Chải